



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2554

พาณิชย์ร้อนข้าวหอมมะลิถูกละเมิดค้าอาร์เจนตินาเลียนแบบชื่อ-คุณสมบัติโปรโมท

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้แจ้งมายัง กรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าทางศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูเอโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้ตรวจพบการวางจำหน่ายข้าว “Thasmin” ตรา Arroz Gallo ของบริษัท Grupo Estrella S.A . ในอาร์เจนตินา และยังส่งออกไปสาธารณรัฐอุรุกวัยและปารากวัย โดยด้านหลังของบรรจุภัณฑ์มีข้อความว่า “ข้าว Thasmin เป็นข้าวที่พัฒนาสายพันธุ์จากข้าวไทย ที่มีกลิ่นหอมคล้ายดอกมะลิ และเป็นที่ยอมรับสำหรับการประกอบอาหารเอเชีย มีลักษณะเป็นข้าวเมล็ดยาวที่มีความยาวกว่า 6 มิลลิเมตร และไม่เกาะตัวเวลาแช่น้ำ”

นอกจากนี้ รายงานด้วยว่าจากการทดลองหุงข้าวและรับประทานพบว่าข้าวดังกล่าวไม่มีกลิ่นหอมเช่นข้าวหอมมะลิไทยและมีรสชาติคล้ายคลึงกับข้าวเมล็ดยาวทั่วไป แต่มีคุณภาพและราคาจำหน่ายสูงกว่าข้าวยี่ห้ออื่นๆ ในอาร์เจนตินาประมาณ 2 เท่า ทั้งนี้ ประเทศดังกล่าวเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวไปขายต่างประเทศ และได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 เช่นเดียวกับไทยที่ให้สัตยาบันการเป็นภาคีซีบีดี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 อย่างไรก็ตาม ทั้งไทยและอาร์เจนตินา ยังไม่ได้เป็นภาคีพิธีสารนาโงยา ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

นางปัจฉิมา กล่าวว่า กรมจะดำเนินการให้สำนักงานทูตพาณิชย์ที่กรุงบูเอโนสไอเรส ส่งข้าวมาเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์ ว่าข้าวดังกล่าวนั้น มาจากสายพันธุ์ข้าวไทยจริงหรือไม่ ซึ่งหากเป็นสายพันธุ์จากข้าวไทยจริงภายใต้ซีบีดี ทางอาร์เจนตินาและไทยจะต้องมีการคุยกัน ในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ของไทยจะอยู่ภายใต้กฎหมายพันธุ์พืช ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่ แต่หากไม่ใช่ทั้งสองประเทศก็ต้องมาเจรจากันต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีการวางยุทธศาสตร์ข้าวไทย ที่จะมีการเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับข้าวไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ข้าวหอมมะลิไทย เคยถูกละเมิดด้านเครื่องหมายการค้า โดยเมื่อปีที่ผ่านมามีข้าวของสหรัฐอเมริกาที่ใช้เครื่องหมายการค้าว่า Jazz man ซึ่งเป็นชื่อที่คล้ายคลึงกับคำว่า Jasmine rice ที่ไทยเคยใช้ในการโปรโมทข้าวหอมมะลิของไทย จนต่อมากกรมการค้าต่างประเทศ ต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Thai Hom Mali Rice ในขณะนี้

ที่มา คมชัดลึก

จีนออกมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทย

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน รายงานว่า จีนจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานตรวจสอบความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทยครั้งแรกในโลกที่จัดทำโดยสำนักงานควบคุมและกักกันโรคเมืองเซี่ยเหมิน (The Xiamen Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau) ซึ่งร่วมมือกับสถาบันวิจัยการควบคุมและกักกันโรคแห่งชาติ (Chinese Academy of Inspection & Quarantine)

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ (The Standardization Administration of the People's Republic of China) ได้ประกาศมาตรฐาน "วิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยและความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิไทย" (SN/T2643-2010) (The first inspection standard of Thailand Fragrance rice for degree of purity) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบด้วยกัน 3 วิธี ได้แก่ ตรวจสอบโดยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ (DNA technological test) ตรวจสอบโดยการสัมผัส (sense organ test) และตรวจสอบโดยการต้มน้ำ (boiled test)

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวหอมมะลิประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยเป็นการส่งออกไปจีนประมาณ 2 แสนตันต่อปี ซึ่งเมืองเซี่ยเหมินเป็นตลาดที่บริโภคข้าวหอมมะลิกว่า 10,000 ตัน ทั้งนี้ ข้าวหอมมะลิไทยมีราคาจำหน่ายในตลาดจีนสูงถึง 1,100 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวทั่วไปกว่า 2 เท่า

เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปจีนถูกปลอมปนและถูกปลอมเครื่องหมายรับรอง จนทำให้ข้าวหอมมะลิไทยเสียหายมาก ทั้งนี้ การประกาศและปฏิบัติใช้มาตรฐานการตรวจสอบดังกล่าวจะทำให้จีนสามารถควบคุมตลาดนำเข้าข้าวหอมมะลิลับสู่มาตรฐาน และทำให้ข้าวหอมมะลิแท้ของไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งขึ้นด้วย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ และ WOXnews.com

อนุวัติ 5 พันล.รับซื้อข้าวเปลือก 5 แสนตันเริ่มโครงการ 2 เม.ย.

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) แทนนายกรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้กระทรวงพาณิชย์โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เข้าไปตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาอ้างอิงหรือราคาตามตลาด เป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 ตัน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. นี้เป็นต้นไป หลังจากที่พบว่ามียอดพื้นที่ใน 6-7 จังหวัดที่เกษตรกรกำลังเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำลงอย่างหนัก และกำหนดเป็นนโยบายชัดเจนว่าให้เข้าไปรับซื้อเฉพาะจุดที่มีปัญหาและรับซื้อในราคาตลาดเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบวงเงิน 100 ล้านบาทชดเชยดอกเบี้ย 2% ให้กับโรงสีข้าวที่เข้าร่วมโครงการโดยผ่านธนาคารกรุงไทย ซึ่งโรงสีขอสินเชื่อจากธนาคารได้ก็ได้อีก รวมทั้งขยายเวลาในส่วนของการรับฝากข้าวเปลือกในยุ้งฉางเกษตรกรเพื่อรอการจำหน่ายในปีการผลิต 53/54 ออกไปอีก 1 เดือน นับจากวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา "ขณะนี้ปริมาณข้าวจากเวียดนามกำลังเริ่มออกสู่ตลาดทำให้ราคาข้าวของไทยลดต่ำลงไปด้วยล่าสุด เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 54 ข้าวเปลือกหอมมะลียูที่ 1 ตันละ 12,450-13,400 บาท ลดลงจากวันที่ 28 ก.พ. 54 ประมาณ 2.08% ที่มีราคา 12,800-13,600 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 7,700-8,200 บาท ลดลง 11.67% จากที่มีราคา 8,400-9,600 บาท ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาปัจจุบัน 9,200-10,300 บาท ลดลง 15.22% จากที่มีราคาต้นละ 11,000-12,000 บาท" สำหรับวงเงิน 5,000 ล้านบาทจะเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันและพิจารณาดอกเบี้ยเงินกู้และรับภาระการชดเชยอัตราดอกเบี้ยและผลจากการขาดทุนของโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มชาวนาภาคกลางจาก 8 จังหวัดกว่า 1,000 คน ได้เดินทางมาชุมนุมประท้วงบริเวณลานอเนกประสงค์กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเรียกร้องให้ รมว.พาณิชย์ ช่วยแก้ปัญหาการค้าข้าวเปลือกตกต่ำ หลังจากราคาข้าวเปลือกเจ้า 25% ลดเหลือตันละ 5,000-6,000 บาท โดยนายเสมีน หงษ์โต ประธานเครือข่ายชาวนาภาคกลาง กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลช่วยแทรกแซงราคาข้าวเปลือก ด้วยการตั้งโต๊ะรับซื้อราคาต้นละ 8,500 บาททันทีในวันที่ 2 เม.ย.นี้ ถ้าถ่วง 2 จุด พร้อมทั้งจ่ายชดเชยให้อีกตันละ 3,000 บาท และมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ก.พ. 54 หากรัฐไม่ยอมจะปักหลักชุมนุมค้างคืน

ต่อมา นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เดินทางพบชาวนาเพื่อรับฟังข้อเสนอและชี้แจงว่า รัฐบาลพร้อมเปิดจุดรับซื้อข้าวนาปรังทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. นี้เป็นต้นไป ในราคารับซื้อเท่ากับราคาตลาด ผ่านองค์การคลังสินค้า (อคส.) 50 จุด และอีกส่วนผ่าน อ.ต.ก. สำหรับข้อเรียกร้องทางกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้ที่ประชุมกรม. พิจารณาเร่งด่วนในวันที่ 4 เม.ย. นี้ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีอำนาจอนุมัติ ต้องรอดิจจาก กรม. และคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) สำหรับแนวทางที่เสนอจะให้พิจารณาจ่ายเงินส่วนต่างราคาขาย ให้ชาวนาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 54 รวมทั้งให้รัฐบาลเปิดจุดรับซื้อข้าวเปลือกโดยใช้ราคาด้านตลาดต้นละ 200-300 บาท ซึ่งจะทำให้ราคารับซื้อเพิ่มเป็นต้นละ 8,300-8,400 บาท เพิ่มจากเดิมที่ให้ซื้อตามราคาตลาด

ที่มา เดลินิวส์

แฉพาณิชย์ล็อกสเปกซื้อข้าวหนึ่ง

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำสัญญาขายข้าวให้กับรัฐบาลบังกลาเทศ เป็นข้าวหนึ่ง 5% ปริมาณ 200,000 ตัน (เพิ่ม-ลด 10%) ปีการผลิต 2553/54 หรือปี 2554 โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเสนอราคาขายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา และเชิญรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม เพื่อให้ผู้สนใจเสนอราคาขายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทั้งนี้จากการที่ได้เชิญให้ผู้สนใจมารับฟังคำชี้แจงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าฟังการชี้แจงพอสมควร ส่วนบริษัทส่งออกรายใหญ่ที่เข้ารับฟังนั้น ประกอบด้วย บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท กมลกิจ จำกัด บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด บริษัท ไทยฟ้า จำกัด บริษัท เดอะไรซ์มิลล์ จำกัด บริษัท พงษ์ลภ จำกัด บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นต้น

นางปราณี ศิริพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึง เงื่อนไขการประมูลซื้อข้าวหนึ่งจากผู้ส่งออกครั้งนี้ว่าชนิดและปริมาณข้าวสารที่จะซื้อเพื่อส่งมอบรัฐบาลบังกลาเทศ เป็นข้าวหนึ่ง 5% ปีการผลิต 2553/54 หรือปี 2554 ปริมาณ 200,000 ตัน (เพิ่ม-ลด) 10% สำหรับคุณสมบัติของผู้เสนอขายเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกรับกรมการค้าต่างประเทศ และต้องแสดงหนังสือรับรองฐานะนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทก่อนวันเสนอราคาไม่เกิน 1 เดือน

นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในการส่งมอบข้าวไปต่างประเทศ และมีประวัติการส่งออกข้าวหนึ่งไปบังกลาเทศย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2551-2553) เฉลี่ย 200,000 ตันต่อปี และมีประวัติการส่งออกข้าวหนึ่งไปบังกลาเทศย้อนหลัง 3 ปี (2551-2553) เนื่องจากบังกลาเทศ เป็นประเทศที่หากผู้ส่งออกไม่มีความชำนาญจะทำให้การขนส่งเป็นไปได้ยากลำบาก อาจจะทำให้บริษัทขาดทุนได้ เพราะการเสนอราคาจะเป็นการเสนอราคาขายในทอม CFR Line out เป็นเงินบาทต่อตัน

โดยให้รวมค่าใช้จ่ายทุกรายการสำหรับการส่งมอบข้าวตามเงื่อนไขการส่งมอบและรับมอบที่ระบุในสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ ได้แก่ ค่าเนื้อข้าว ค่าระวางเรือ จากประเทศไทยไปยังท่าเรือจิตตะกอง ของบังกลาเทศ ค่ากระสอบ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาที่รัฐบาลบังกลาเทศกำหนด ค่าขนถ่ายจากเรือขึ้นท่าที่เมืองจิตตะกองจะเสร็จสิ้น ค่าเสียไม้ ค่าเรือฉลอม ค่าตรวจสอบ ค่ารมยา ค่าจ้างบริษัทตรวจสอบข้าว ค่าจ้างตัวแทนในการตรวจนับปริมาณนับข้าว ณ ปลายทาง เป็นต้น

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาขายข้าวหนึ่ง เพื่อส่งมอบรัฐบาลบังกลาเทศ จะเจรจาต่อรองกับผู้เสนอขายในวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยจะเจรจาต่อรองกับผู้เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุดตามลำดับ และจะจัดสรรปริมาณการซื้อข้าวให้แก่ผู้เสนอราคาต่ำสุด และกรณีเสนอราคาเท่ากัน จะจัดสรรให้ผู้เสนอราคาต่ำกว่าในครั้งแรกก่อน จนกว่าจะครบปริมาณการขายจำนวน 200,000 ตัน โดยผู้ชนะประมูลต้องส่งมอบข้าวงวดแรกไปยังท่าเรือจิตตะกองของบังกลาเทศไม่เกินวันที่ 16 เมษายน 2554 ส่วนปริมาณที่เหลือส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว กล่าวว่า การประมูลซื้อข้าวหนึ่งเพื่อส่งมอบรัฐบาลอิหร่านครั้งนี้ ดูจากเงื่อนไขแล้ว เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ส่งออกรายใหญ่หน้าเก่าทั้งสิ้น เพราะจากคุณสมบัติต้องมีประสบการณ์ความชำนาญในการส่งมอบข้าวไปต่างประเทศ และมีประวัติการส่งออกข้าวหนึ่งย้อนหลัง 3 ปี (2551-2553) เฉลี่ย 200,000 ตันต่อปี และมีประวัติการส่งออกข้าวหนึ่งไปยังภาคตะวันออกหลัง 3 ปี (2551-2553) บริษัทขนาดกลางขนาดเล็กคงทำไม่ได้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ได้รับคำยืนยันว่าจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง 2 ข้อจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้จึงจะสามารถเสนอราคาขายได้ หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการโรงสีข้าวไม่สามารถประมูลขายได้ เพราะเงื่อนไขระบุต้องเป็นผู้ส่งออกที่ขึ้นทะเบียนก่อนวันเสนอราคาไม่เกิน 1 เดือน

ขณะเดียวกันระยะเวลาการประกาศและส่งมอบข้าวฉุกเฉินทุกเกินไป คือกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ให้ผู้ส่งออกยื่นซองเสนอราคาวันที่ 31 มีนาคม เท่ากับมีเวลาดำเนินการเอกสารหลักฐานเพียง 3 วันเท่านั้น

อนึ่ง บริษัทส่งออกข้าวหนึ่งรายใหญ่ ปัจจุบันประกอบด้วยบริษัท ไรซ์แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท กมลกิจ จำกัด บริษัท เอเซียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด เป็นต้น
ที่มาฐานเศรษฐกิจ

สัญญาล่วงหน้าข้าวขาว 5% เทรต 29 เม.ย.นี้ ใช้สัญลักษณ์ WRF 5

นายประสาธ ฤทธิพิทักษ์ ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ AFET เปิดเผยว่า คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย มีมติให้กำหนดการซื้อขายล่วงหน้า ข้าวขาว 5% FOB โดยใช้สัญลักษณ์ "WRF5" เข้ามาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เป็นต้นไป และกำหนดให้เดือนกรกฎาคม 54 เป็นเดือนที่ครบกำหนดส่งมอบเดือนแรก และมีเดือนส่งมอบล่วงหน้าไม่เกิน 6 เดือน โดยการซื้อขายในช่วงแรกกำหนดให้มีเดือนซื้อขาย 5 เดือนส่งมอบ คือ เดือนส่งมอบกรกฎาคม 54 (WRF5 JUL 11) กันยายน 54 (WRF5 SEP 11) พฤศจิกายน 54 (WRF5 NOV 11) มกราคม 55 (WRF5 JAN 12) มีนาคม 55 (WRF5 MAR 12) และเมื่อถึงวันทำการแรกของเดือนมิถุนายน ให้เปิดซื้อขายเพิ่มอีก 1 เดือน คือเดือนส่งมอบพฤษภาคม 55 (WRF5 MAY 12) เพื่อให้ครบ 6 เดือนส่งมอบ ทั้งนี้คุณสมบัติของข้าวขาว 5% ที่จะซื้อขายในตลาด คงต้องมีคุณภาพและชนิดตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงพาณิชย์

โดยหน่วยการซื้อขายของสัญญาดังกล่าวกำหนดไว้ที่ 50 ตัน (50,000 กิโลกรัม) และการส่งมอบสินค้าจะเริ่มวันที่ 250 ตัน (250,000 กิโลกรัม) ซึ่งเท่ากับ 5 เท่าของหน่วยการซื้อขาย ซึ่งเป็นขนาดที่มีความเหมาะสมกับการส่งออกข้าวในปัจจุบัน และราคาขึ้นลงในแต่ละขั้นเท่ากับ 10 บาท/ตัน ข้อจำกัดจำนวนการถือครองข้อตกลงต้องหรือจำนวนสัญญาที่ผู้ลงทุนจะถือได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 สัญญาของทุกเดือนรวมกันและในเดือนส่งมอบจะถือได้ไม่เกิน 100 สัญญา ส่วนเงินประกันขั้นต้นที่นำมาวางเพื่อเข้ามาการซื้อขายกำหนดไว้ 40,000 บาท/สัญญา ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าวมีการกำหนดจุดส่งมอบ ตามเงื่อนไข FOB (Free on Board) กรุงเทพฯ แหลมฉบัง และเกาะสีชัง และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถเลือกส่งมอบ ณ คลังสินค้าภายในประเทศได้ด้วย โดย AFET ได้จัดให้มีคลังสินค้าที่ทันสมัยมีมาตรฐานและความพร้อมที่จะปรับปรุงและเก็บรักษาคุณภาพข้าว การจัดหาบรรจุกัญหที่ที่ต้องการ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกให้กับผู้ซื้อผู้ขายที่ต้องการส่งมอบรับมอบผ่าน AFET

สำหรับจุดเด่นของสัญญาข้าวขาว 5% แบบ FOB ที่แตกต่างจากสัญญาข้าวเดิม ในเรื่องของการส่งมอบรับมอบสินค้าจริงที่สอดคล้องกับการค้าข้าวในธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการค้าข้าวให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และก่อนหน้านี้ AFET ได้หารือกับผู้ประกอบการข้าวทุกระดับ ตลอดจนผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศจนได้ร่างสัญญาที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ส่วนด้านนักลงทุนนั้นแม้ว่าขนาดสัญญาจะมีขนาดใหญ่ (50 ตัน) แต่มูลค่าของสัญญาและเงินประกันที่ต้องวางมีขนาดใกล้เคียงกับสัญญาแบบวันสั้น 3 (RSS3) ที่ผู้ลงทุนคุ้นเคย อีกทั้งราคาข้าว

ตามเงื่อนไข FOB ยังได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงทำให้เป็นที่
น่าสนใจของนักลงทุนทั่วไป

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

พาณิชย์ดันระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวไทย

นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาข้อเท็จจริงและหารือการจัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับของประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าข้าว
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า ในการระบุแหล่งผลิตข้าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสร้างจุด
แข็งในการพิจารณานำเข้าข้าวจากไทยของประเทศคู่ค้า จากที่ก่อนหน้านี้ไทยได้มีการกำกับดูแลคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าข้าว ตั้งแต่ระดับการเพาะปลูก การผลิต และการส่งออกแล้ว

“ช่วงที่ไปเจรจาขยายตลาดข้าวในญี่ปุ่น ทางญี่ปุ่นได้ขอให้ไทยเร่งพิจารณาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สำหรับสินค้าข้าว ซึ่งเป็นนโยบายในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าวไทยอยู่แล้ว” นายมนัสกล่าว

ไทยยังขอให้ญี่ปุ่นพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการนำเข้าข้าวจากไทย ภายใต้ข้อผูกพันตามพันธกรณีองค์การ
การค้าโลก (WTO) ให้มากขึ้น ทั้งในระบบการประมูลนำเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (General Import-GI) และระบบ
Simultaneous Buy & Sale-SBS) ซึ่งเป็นการประมูลนำเข้าเพื่อการบริโภค (Table use) และขอให้นำเข้าข้าว
อินทรีย์จากไทย เพื่อสนองตอบความต้องการบริโภคชาวญี่ปุ่น ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัย

ปัจจุบันญี่ปุ่นเปิดตลาดนำเข้าภายใต้ WTO จำนวน 7.7 แสนตันต่อปี โดยในปี 2553/2554 ญี่ปุ่นนำเข้า
ข้าวทั้ง 2 ระบบแล้ว 598,420 ตัน ในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าจากไทย 255,700 ตัน คิดเป็น 42.73% ของการนำเข้า
รวม

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วง
วันที่ 1-31 มี.ค. 2554 มีจำนวน 751,591 ตัน มูลค่า 347.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่
1 ม.ค.-31 มี.ค. 2554 มีจำนวน 1.849 ล้านตัน มูลค่า 884.043 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวขาวชนิด 5%-10% จำนวน 150,052 ตัน คิดเป็นสัดส่วน
19.96% ข้าวขาวชนิด 15%-20% จำนวน 467,650 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 66.22% ข้าวขาวชนิด 25%-30% จำนวน
11,199 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 1.49% ข้าวหอมจำนวน 27,116 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 3.61% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวชนิด
อื่นๆ เช่นข้าวเหนียว ข้าวกล้อง เป็นต้น

ทั้งนี้ตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 540,662 ตัน คิดเป็น
สัดส่วน 71.94% ตลาดแอฟริกาจำนวน 143,617 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 19.11% ตลาดยุโรปจำนวน 27,128 ตัน คิด
เป็นสัดส่วน 3.6% ตลาดอเมริกาจำนวน 31,206 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 4.15% เป็นต้น

นาย Tran Ngoc Trung ผู้บริหารของบริษัท Vinh Phat Investment Co. ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของ
เวียดนาม คาดว่าราคาข้าวส่งออกของเวียดนามจะไม่ลดลงมากนักในปี 2554 โดยแม้ว่าการลดค่าเงินดองในเดือน
กุมภาพันธ์ น่าจะทำให้ข้าวเวียดนามได้เปรียบในการแข่งขันกับข้าวไทย แต่ต้นทุนการผลิตข้าวของเวียดนามเพิ่ม
สูงขึ้นจากราคาน้ำมัน ทำให้ราคาส่งออกอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไทย

ในปีนี้ บริษัท Vinh Phat Investment Co. มีแผนจะส่งออกข้าวหนึ่งประมาณ 60,000-90,000 ตัน ไปยัง
ตลาดแอฟริกา ตะวันออกกลาง และบังคลาเทศ และตั้งเป้าว่าในปีนี้จะส่งออกทั้งหมดประมาณ 200,000 ตัน

ในปีนี้เวียดนามมีแผนขยายการส่งออกข้าวหนึ่ง 5% จำนวน 300,000-400,000 ตัน ในราคา 490 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2554 เนื่องจากทั้งชาวนาและผู้ส่งออกการส่งออกข้าวหนึ่ง ได้รับกำไรที่ดีกว่าการส่งออกข้าว 5% ซึ่งราคาอยู่ในระดับ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งถ้าการส่งออกข้าวหนึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย จะทำให้เวียดนามเพิ่มสัดส่วนตลาดข้าวส่งออกได้อีกร้อยละ 10 โดยเป็นการแย่งสัดส่วนการส่งออกข้าวมาจากไทย ขณะที่ ในปี 2553 เวียดนามมีการสร้างโรงสีข้าวหนึ่งในแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จากเดิมที่มีโรงสีเพียงแห่งเดียวที่ผลิตข้าวหนึ่ง ทำให้ในปี 2554 เป็นปีแรกที่เวียดนามจะมีปริมาณข้าวหนึ่งส่งออกเป็นจำนวนมาก และก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสำคัญในการส่งออกข้าวหนึ่งของไทยแทนที่อินเดียที่ยังคงจำกัดการส่งออกข้าว

กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development) รายงานว่าเกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) กว่า 9.4 ล้านไร่ ซึ่งสูงกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนดไว้ประมาณ 5% โดยในเขตนี้จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 6.37 ล้านตัน ส่วนการเพาะปลูกข้าวในฤดูร้อน (summer-autumn crop) คาดว่าจะมีพื้นที่ประมาณ 1.4 ล้านไร่

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

กระทรวงเกษตรของอินเดีย (The Agriculture Ministry) คาดการณ์ว่าในปีนี้ผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 94.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 89.09 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยในปีการผลิตนี้ (2010/11) รัฐบาลได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวเปลือก (purchase price of unhusked-rice) จากเกษตรกรสำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common grades) เป็น 10,000 รูปีต่อตัน และสำหรับข้าวคุณภาพเยี่ยม (superior grades) เป็น 10,300 รูปีต่อตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการผลิตนี้ (2010-11) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 25.1 ล้านตัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 25.26 ล้านตันในปีการผลิตที่ผ่านมา (2009/10)

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmati Parboiled Rice) ของรัฐบาลบังคลาเทศจำนวน 50,000 ตัน เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ปรากฏว่า บริษัท Chaiyaporn Rice and Food Products Company Ltd., ของไทยเสนอราคาต่ำสุดที่ 508.4 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF (cost, insurance and freight) จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 9 ราย

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลบังคลาเทศเพิ่งจะตกลงซื้อข้าวหนึ่งจากไทยจำนวน 200,000 ตัน ในราคา 580 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) ซึ่งจะรวมค่าประกันภัย (insurance) อีก 7-8 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.พ. ที่ผ่านมารัฐบาลได้นำเข้าข้าวและข้าวสาลีจำนวนรวม 1 ล้านตัน และยังได้ทำสัญญาซื้ออีกประมาณ 1.1 ล้านตันด้วย

ที่มา Riceonline.com

ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานความคืบหน้าของการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 600,000 ตัน แก่ภาคเอกชนเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมประมูลที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นต้นประมาณ 35 ราย โดยมีการเสนอปริมาณนำเข้าข้าวรวมทั้งสิ้น 693,748 ตัน แต่ NFA จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 30 ราย และให้สิทธิ์นำเข้ารายละ 20,000 ตัน โดย NFA จะพิจารณาให้สิทธิ์นำเข้าข้าวผ่านทางท่าเรือ Luzon จำนวน 18 ราย และผ่านท่าเรือ Visayas และ Mindanao อีก 12 ราย

นอกจากนี้ NFA ได้กำหนดจัดการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 60,000 ตัน แก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย (small farmers' groups or farmers' cooperatives) ในวันที่ 4 เม.ย. นี้

ส่วนความคืบหน้าของการซื้อข้าวในส่วนของ NFA นั้น ผู้บริหารของ NFA กล่าวว่า เวียดนามจะเริ่มส่งมอบข้าวจำนวน 200,000 ตัน ให้ฟิลิปปินส์ในเดือน เม.ย. นี้ โดยราคาที่ NFA ซื้อในครั้งนี่คือ 480 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงการคลังอินโดนีเซียจะไม่อนุญาตให้นำเข้าข้าวอีกหลังมาตรการนำเข้าข้าวหมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 มี.ค. พร้อมเรียกร้องให้สำนักงานพลการอินโดนีเซีย (Bulog) สำรองข้าวให้ได้ตามเป้าโดยใช้ผลผลิตข้าวในประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียตัดสินใจไม่ต่ออายุมาตรการนำเข้าข้าวเนื่องจากอินโดนีเซียเก็บเกี่ยวข้าวได้มากนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และกระทรวงเกษตรอนุญาตให้ Bulog ซื้อข้าวคุณภาพดีก็ได้จากเกษตรกรในประเทศ

ทั้งนี้ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้อินโดนีเซียตั้งเป้าสำรองข้าวเพิ่มเป็น 2 ล้านตัน หลังจากที่ราคาข้าวและพริกพุ่งสูงจนทำให้เงินเฟ้อเดือนมกราคมพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือนที่ 7.02% แต่จากนั้น เงินเฟ้อได้ลดลงเหลือ 6.84% ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากอุปทานอาหารดีขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว

รัฐมนตรีพาณิชย์เปิดเผยว่าตอนนี้ปริมาณข้าวสำรองของอินโดนีเซียอยู่ที่ 1.5 ล้านตัน โดยมีการนำเข้าข้าวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วมาจนถึงต้นปีนี้แล้วประมาณ 1.6-1.7 ล้านตัน

ด้านสำนักงานพลการอินโดนีเซีย (The State Logistics Agency; Bulog) เปิดเผยว่ามีข้าวอยู่ในสต็อกจำนวน 500,000 ตัน เพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นมาก

ทั้งนี้ สต็อกข้าวดังกล่าวอาจจะถูกระบายเข้าสู่ตลาด หากราคาข้าวพุ่งเหนือเพดานที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินการในตลาดนั้นไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แต่การระบายข้าวในตลาดอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้หากราคาข้าวถีบตัวสูงขึ้น และหน่วยงานที่มีความจำเป็นก็สามารถเข้ามาใช้สต็อกข้าวดังกล่าวได้

ที่มา [สำนักข่าวซินหัว](#)

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (The Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry) ได้ออกมาเรียกร้องให้เกษตรกรในจังหวัด Fukushima และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น Ibaraki, Tochigi และ Gunma เลื่อนการเพาะปลูกข้าวออกไปก่อน เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย รวมถึงอาจเกิดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในผลผลิตข้าวได้ ทั้งนี้กระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยจนมั่นใจก่อนจึงจะพิจารณาให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวได้ นอกจากนี้กระทรวงยังได้เตรียมแผนการชดเชยให้เกษตรกรในกรณีที่ไม่สามารถเพาะปลูกข้าวด้วย

ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมามีผลผลิตข้าวในจังหวัด Fukushima และพื้นที่ใกล้เคียง มีจำนวนรวมกันประมาณ 1.22 ล้านตันข้าวเปลือก คิดเป็นสัดส่วน 15% ของผลผลิตข้าวทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถเพาะปลูกข้าวได้ อาจทำให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตร คาดว่าสต็อกข้าวของประเทศที่อยู่ในคลังของเอกชน และรัฐบาล ณ สิ้นเดือน มิ.ย. จะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 2.5% เป็น 3.24 ล้านตัน เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประชากรของญี่ปุ่นบริโภคข้าวลดลง นอกจากนี้รัฐบาลยังมีสต็อกข้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศอีกประมาณ 880,000 ตัน ณ สิ้นเดือน ต.ค. ปีที่ผ่านมา

ทางด้านนาย Concepcion Calpe, ผู้เชี่ยวชาญจาก FAO กล่าวว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิในญี่ปุ่น ไม่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวและธัญพืชอื่นๆของญี่ปุ่น

โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ 250,000 ไร่ แต่ที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวมีไม่ถึง 2% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมด และในช่วงนี้ก็ยังไม่ใช่ฤดูเพาะปลูกข้าว

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐฟีซอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมาว่า จะเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (THE QUANTITY OF 30,000 MT +/-5% IN MINIMUM OF RICE FROM ALL ORIGINS) ในวันที่ 11 เม.ย.ศกนี้ โดยข้อเสนอจะต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 17 เม.ย.

ที่มา Riceonline.com

